

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (นโยบายเร่งด่วน เม.ย.๕๒)

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
๑	<p>๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>๑.๑ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค</p> <p>๑.๑.๑ เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใช้แนวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างสมานฉันท์ ภายใต้กรอบของบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กร</p> <p>๑.๑.๒ จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักการสร้างสมานฉันท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กำหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</p>			<p>ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ดำเนินการโครงการรักษาความปลอดภัยในเมืองใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีการวางเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนใน กทม. ที่เป็นชุมชนเป้าหมาย โดยได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปจัดทำเป็นรายงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะข่าวสารแจ้งเตือนในเหตุที่อาจเกิดความรุนแรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดในสังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ได้รวบรวมข่าวสารของขบวนการก่อความไม่สงบทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญให้กับหน่วยปฏิบัติทั้งฝ่าย ทหาร ตำรวจ ปกครอง เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รวมทั้งพิสูจน์ทราบแผนการเกี่ยวกับแนวคิดของขบวนการแบ่งแยกดินแดน ตลอดจนพิสูจน์ทราบการพยายามแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์ จชต. และการขยายผลถึงผู้ที่ส่งกลุ่มคนเข้าร่วมก่อเหตุใน จชต. นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่ต่อ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งหน่วยข่าวมิตรประเทศ</p>	<p>สชช.</p> <p>สชช.</p>

